



วอลุ่มแน่น ตลาดคึกคัก



ได้บอกกันมาตลอดเวลาที่ตลาดมีแนวโน้มดี เมื่อนักลงทุนต่างชาติยังทยอยลงทุน เพราะจะได้ผล 2 อย่างคือ ประการแรกจะเป็นแรงซื้อขนาดใหญ่ เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติมีทุนหนา การจะโยกเงินมาแต่ละครั้งต้องมีการคิดพิจารณาอย่างดีแล้ว ว่ามาแล้วต้องได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เท่ากับบอกให้รู้ว่าตลาดหุ้นไทยยังให้ผลตอบแทนที่ดี คู่แข่งกับการลงทุนมากกว่าที่อื่นๆ อย่างนี้นักลงทุนไทยยังลังเลกับการลงทุนในตลาด คงต้องกลับไปคิดทบทวนหลายๆ รอบจะได้ไม่พลาดการลงทุนที่ดีในบ้านของตนเอง เพราะมองดูแล้วเจ้าบ้านย่อมได้เปรียบมากกว่าผู้มาเยือนจากต่างถิ่น ยิ่งนักลงทุนต่างชาติกลับมาลงทุนมากเท่าใด ก็แสดง

ว่าตลาดไทยมีดีคุ้มกับการลงทุนมาก

ดูจากการรวกกลับมาลงทุนในปีนี้อีกอย่างชัดเจนเพียง 6 เดือนเศษ นักลงทุนต่างชาติก็ซื้อสะสมกันไปแล้วถึง 41,760.27 ล้านบาท บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดา ไม่ดีจริงคงไม่กล้าลงทุนขนาดนี้ และวานนี้ (7 ก.ค.59) ยังพบว่านักลงทุนต่างชาติยังคงทยอยซื้อหุ้นเพิ่มมากถึง 1,792.25 ล้านบาท โดยไม่ค่อยสนใจว่าดัชนีจะผันผวนมากเพียงใด แสดงถึงความเชื่อมั่นในการลงทุนมาก นักลงทุนไทยแม้จะติดอยู่กับการเก็งกำไรระยะสั้นๆ ควรจะพิจารณาให้มากกว่าหุ้นบางตัว บางธุรกิจควรลงทุนระยะยาวจะดีกว่าเล่นระยะสั้นๆ

และที่ดูดีมากที่สุดคือ สภาพตลาดดูคึกคักดีมากวานนี้มีวอลุ่มหนาแน่นถึง 65,976.75 ล้านบาท จึงยังเป็นตลาดที่น่าลงทุนต่อไป นอกจากนี้ดูจากนักลงทุนแต่ละกลุ่มในตลาดมีการหมุนเวียนกันซื้อและขายตลอดเวลา แสดงถึงความสมบูรณ์และมีสภาพคล่องสูงในตลาดนับเป็นตลาดที่เหมาะสมทั้งการเก็งกำไรและลงทุน

ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่มีการหยิบยกมาอย่างกันมาก ไม่ว่าจะเป็นเบริกซิตและเฟด ล้วนเป็นการใช้เป็นเครื่องมือในการเก็งกำไรเป็นหลัก เพราะดูแล้วไม่มีผลตอบกระทบกับไทยมากนัก จึงควรไตร่ตรองให้ดีๆ ส่วนกลุ่มหุ้นที่ยังดูที่น่าสนใจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยังมั่นใจได้มากกว่าธุรกิจจะมีกำไรในปีนี จึงนำมองที่ PACE, SIRI และ RML กลุ่มรับเหมาก่อสร้างได้บอกมานานแล้วว่าเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตดีนับจากปีนี้เป็นต้นไป จึงควรดูที่ TPOLY, SEAFCO และ UNIQ กลุ่มธนาคารที่กำลังจะรับผลดีจากการลงทุนของรัฐ และการเติบโตของเศรษฐกิจไทย จึงนำมองที่ BBL, KBANK และ SCB ต่อไป กลุ่มพลังงาน ความผันผวนของราคาน้ำมันอาจดูสับสนแต่ผลจริงคือ ราคาแกว่งตัวในกรอบแคบและไม่ต่ำลง จึงมีผลบวกกับธุรกิจพลังงาน ควรดูทั้ง PTT, BANPU และ TOP หุ้นรายตัวเด่นที่ THAI, TASC0 และ CPALL

ตลาดยังคึกคัก มีหุ้นบวกถึง 621 ตัว ทำให้ลุ้นกันได้สะดวกเพียงเลือกหุ้นเลือกจังหวะได้เหมาะสมก็จะทำกำไรได้ดี.